



Gia Lai

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH GIA LAI
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC GIA LAI

NĂM THỨ 66
SỐ 3657 (5407)

THỨ HAI 27-5-2013

(18 THÁNG 4 QUÝ TỶ)

Trụ sở: 2A Hoàng Văn Thụ-Thành phố Pleiku
Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn
hoặc baogialai.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Phải thực hiện cho được mục tiêu tăng trưởng bền vững

Sáng 26-5, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Báo cáo tại phiên họp về tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: Thời gian qua, kinh tế vĩ mô tiếp tục đạt được kết quả tích cực, đúng hướng; lạm phát được kiểm chế, giá cả, thị trường khá ổn định; lãi suất tiếp tục được điều chỉnh giảm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định; thanh khoản các ngân

hàng thương mại cải thiện đáng kể; xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh có xu hướng tăng trở lại; tuy còn nhiều khó khăn song sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là trong thực hiện mục tiêu kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là tiền đề có ý nghĩa quyết định

(Xem tiếp trang 2)

KỶ THI TỐT NGHIỆP
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2013:

Khó xử do quy định mới

(TRANG 4)



Bản lĩnh Bayern Munich



Hùm xám đã trở thành nhà vua mới của châu Âu, điều đáng ra họ phải làm được ngay tại Allianz Arena năm 2012. Bất giác nhận ra, đó mới là một bài học cuộc sống. Vấp ngã, đón đau, nhưng đứng dậy đầy bản lĩnh.

4

Chuyện ăn ở Trường Sa



5

Kiểm chế tai nạn giao thông



6 Giải pháp nào?



7 Giờ binh thao

“Liều thuốc” đặc hiệu cho ngành Y tế

THU HUẾ



Ảnh: K.N.B

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng cho rằng: Trước mắt, ngành Y tế cần làm tốt công tác quy hoạch ngành, quy hoạch cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ đến năm 2020. Vấn đề quan trọng là phải nâng cao y đức, tập trung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời phải xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, gây mất niềm tin trong nhân dân...

(TRANG 4)

Thơm ngọt trái vườn

(TRANG 3)



Krông Pa: Nuôi kỳ đà mang lại hiệu quả kinh tế cao

(TRANG 3)



TIN VẤN

● **Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng vừa ký Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá nhà ở, nhà làm việc, nhà sử dụng cho các mục đích khác xây mới để áp dụng tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh (đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và cá nhân). Kèm theo quyết định trên là bảng giá nhà ở xây dựng mới cho các loại công trình gồm nhà ở chung cư, nhà ở riêng rẽ, nhà biệt thự; bảng giá nhà làm việc, nhà sử dụng cho các mục đích khác xây dựng mới gồm các loại công trình như nhà kho, nhà xưởng, nhà làm việc, khách sạn; bảng giá nhà tạm xây dựng mới cho 9 loại công trình tương ứng về nhà tạm.**

LƯƠNG THANH

● **Theo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Công Lự tại Thông báo số 43/TB-UBND ngày 20-5-2013, tỉnh cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi được đỗ trong phạm vi lòng đường theo quy định đối với một số tuyến đường có chiều rộng mặt đường từ 10,5 mét trở lên; đỗ xe trên vỉa hè đối với các tuyến đường có chiều rộng vỉa hè từ 8 mét trở lên.**

HÀ DUY

● **Kết thúc năm học 2012-2013, Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) có 37 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi, tập thể nhà trường được đề nghị danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc". Toàn trường có 945 em đạt danh hiệu học sinh giỏi-chiếm 79%, có 192 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến-chiếm 16,1%...**

THANH NHẬT

● **Trong tháng 5-2013, Phòng Dân tộc (TP. Kon Tum) đã cấp phát 12.640 kg lúa giống HT1 và 480 kg giống bắp CP 989 cho 643 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại 8 xã trên địa bàn thành phố theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.**

DUY TÂN

● **Ngày 24-5, Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Kon Tum Nguyễn Hóa cho biết: Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 trên địa bàn tỉnh đã được tiến hành chu đáo, đúng kế hoạch. Tham gia thi tốt nghiệp năm nay Kon Tum có 3.709 thí sinh hệ giáo dục THPT (tăng 61 thí sinh so với năm 2012) và 494 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên (giảm 240 thí sinh so với năm 2012).**

D.T

Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Kon Tum và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan

Sáng 24-5, tại Khách sạn Đông Dương (TP. Kon Tum) đã diễn ra Hội nghị xúc tiến hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Kon Tum và 4 tỉnh Đông Bắc Thái Lan gồm: Ubon Ratchathani, Sisaket, Yasothon, Amnat charoen.

Tại hội nghị, các bên đã xem xét các hoạt động đối ngoại, báo cáo với cấp có thẩm quyền để tiến tới thiết lập mối quan hệ hợp tác chính thức giữa tỉnh Kon Tum và Ubon Ratchathani; đồng thời giới thiệu các địa phương của mình có thể mạnh kết nghĩa với 2 huyện của tỉnh Kon Tum là Kon Plông (về du lịch) và Đak Hà (về nông nghiệp). UBND tỉnh Kon Tum cũng đề nghị tỉnh Ubon tạo điều kiện để trường Đại học của Ubon và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong công tác trao đổi học sinh, sinh viên và các hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục theo nội dung hai trường đã ký kết bên lề Hội nghị phát triển 8 tỉnh của ba nước trước đó. Hiện nay, công tác khảo sát du lịch qua 8 tỉnh cơ bản đã đạt được những kết quả nhất định, 2 tỉnh Kon Tum và Ubon tiếp tục tìm hiểu và xây dựng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm khai thác thử nghiệm.

DUY TÂN

Tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá

Ngày 25-5, Bộ Y tế đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và phát động Tuần lễ quốc gia không thuốc lá tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cảnh báo, sử dụng thuốc lá đang là một trong những nguyên nhân gây bệnh tật và tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá được tổ chức từ ngày 25 đến 31-5. Năm nay, chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá là "Cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá", đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lựa chọn với mục đích giúp các nhà hoạch định chính sách và công chúng ở các quốc gia nhận biết được những chiến lược của ngành công nghiệp thuốc lá để có những biện pháp kịp thời.

Nhân dịp lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, Bộ Y tế kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, trường học, bệnh viện và một số nơi công cộng theo quy định của Luật Phòng-chống tác hại thuốc lá. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng môi trường sống và làm việc trong lành không khói thuốc vì sức khỏe của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

HÀ SỰ (theo TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...

(Tiếp theo trang 1)

cho việc thực hiện các mục tiêu khác. Thủ tướng chỉ đạo song song với việc thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, phải thực hiện cho được mục tiêu tăng trưởng, song phải là tăng trưởng bền vững; không vì tăng trưởng trước mắt mà đẩy lạm phát cao trở lại và làm ảnh hưởng tới tái cơ cấu nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát, kiên định các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, khắc phục cho được những mặt còn hạn chế; cố gắng đưa nhanh chủ trương, chính sách vào cuộc sống nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu trên các lĩnh vực. Theo đó, cần tiếp tục giữ ổn định về giá cả; kiểm soát chặt chẽ mức lãi suất huy động, cho vay; hướng tăng trưởng tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, có đầu ra, có thị trường như nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, những ngành nghề sử dụng nhiều lao động, có sức lan tỏa lớn, tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Gắn tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh với thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế...

HÀ SỰ (theo chính phủ.vn)

Triển lãm về văn hóa Phật giáo

Từ ngày 17-5 đến 26-5-2013, tại Văn phòng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Gia Lai đã diễn ra triển lãm về văn hóa Phật giáo. Triển lãm quy tụ gần 500 tác phẩm tranh vẽ, ảnh nghệ thuật, thư pháp, các tác phẩm tượng và điêu khắc, tác phẩm nghệ thuật liên quan về đạo Phật và sự gắn bó với đời sống con người, hình ảnh về hoạt động của đồng bào Phật giáo tỉnh nhà...

Đặc biệt, tại triển lãm còn có bộ sưu tập các bài báo và nghiên cứu tổng hợp, từ nguồn tư liệu sách báo xuất bản ở nước ta, viết về sự kiện lịch sử kỷ niệm 50 năm (1963-2013) Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để lên án chế độ tay sai hà khắc của anh em nhà Ngô Đình Diệm, góp phần bảo vệ công lý và hòa bình, nền độc lập của quốc gia và dân tộc.

THANH NHẬT

Toàn tỉnh có 1.209 nhà rông và nhà văn hóa thôn làng

Hiện nay, toàn tỉnh có 576 nhà rông, 633 nhà văn hóa thôn-làng, 74 nhà sinh hoạt cộng đồng, 1.349 sân thể thao nông thôn, 96 câu lạc bộ các loại, 162 điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, nghe, đọc... góp phần nâng cao dân trí cho người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị hành chính cấp huyện đều có đài truyền thanh-truyền hình và các trạm truyền thanh cụm xã.

Ngoài ra trên địa bàn tỉnh có 400 thư viện, phòng đọc sách của các đơn vị trường học, cơ quan, đơn vị; 15/17 đơn vị hành chính cấp huyện có thư viện...

TRẦN DUNG

Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh: Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục

Sáng 25-5, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku) tổ chức lễ tổng kết năm học 2012-2013.

Là trường vùng ven với chất lượng đầu vào còn hạn chế nhưng nhiều năm qua công tác dạy và học của nhà trường luôn được chú trọng. Năm học 2012-2013, toàn trường có 23,3% học sinh xếp loại học lực khá-giỏi, tăng 2,3% so với năm trước. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường có 3 học sinh đạt giải; tại cuộc thi "Học sinh THPT phòng-chống ma túy xâm nhập học đường", trường cũng có 4 học sinh được Sở Giáo dục-Đào tạo khen thưởng. Cùng với các hoạt động chính khóa, nhà trường còn rất quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa như: giáo dục giới tính, phòng-chống HIV/AIDS, văn hóa văn nghệ, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ điền kinh, bóng đá, bóng chuyền... Công tác từ thiện cũng được nhà trường quan tâm, năm qua thầy và trò nhà trường đã tích cực đóng góp hơn 47 triệu đồng ủng hộ các cá nhân, các quỹ xã hội từ thiện trong tỉnh... Về đội ngũ, hiện trường có 7 thạc sĩ và 3 giáo viên đang theo học cao học; tại Hội thi

giáo viên giỏi cấp THPT tỉnh Gia Lai năm 2012-2013, trường có 6 giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh, nâng tổng số giáo viên giỏi cấp tỉnh của nhà trường lên thành 16 người...

Dịp này, nhà trường đã khen thưởng 23 học sinh giỏi toàn diện và 312 học sinh tiên tiến trong năm học qua. Nhiều đơn vị cũng trao tặng học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc và học sinh nghèo vượt khó, cụ thể: BIDV Gia Lai trao tặng 10 suất học bổng (500.000 đồng/suất); Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân tỉnh 10 suất (500.000 đồng/suất); Vietinbank Gia Lai 10 suất (500.000 đồng/suất); Công ty TNHH Huy Vũ Gia Lai 10 suất (500.000 đồng/suất); Doanh nghiệp xe buýt Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 10 suất (500.000 đồng/suất); Công ty Sách và Thiết bị trường học Gia Lai 5 suất (300.000 đồng/suất); Đại học Lạc Hồng 2 suất (500.000 đồng/suất); Đại học Duy Tân 2 suất (400.000 đồng/suất). Ngoài ra, Hội đồng Sư phạm nhà trường cũng đóng góp 3 triệu đồng để trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

PHƯƠNG DUYÊN

Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng bảo vệ chính mình

● **TỔNG BIÊN TẬP:** ĐOÀN MINH PHỤNG ● **PHÓ TỔNG BIÊN TẬP:** BÙI TẤN SĨ, TRẦN VĂN NGHĨA, KHUẤT ĐÌNH VIỆN ● **TRÌNH BÀY:** KIM HƯƠNG ● **TÒA SOẠN, TRỊ SỰ:** 2A HOÀNG VĂN THỤ-THÀNH PHỐ PLEIKU
 ● Điện thoại: (059) 3872279 - 3824123 ● Fax: (059) 3871645 - 3821153 ● E-MAIL: baogialai@dng.vnn.vn ● Điện thoại quảng cáo, phát hành: (059) 3824123 - 3824123 (106) - 2470666
 ● Phòng ban đoc: 2470444 - 3821031 (102) ● Trang Gia Lai điện tử: baogialai.com.vn hoặc baogialai.vn
 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AN KHÊ:** 02 Hoàng Hoa Thám, thị xã An Khê ● Điện thoại - Fax: (059) 3837966 ● **VĂN PHÒNG THƯỜNG TRÚ TẠI THỊ XÃ AYUN PA:** 75 Hoàng Văn Thu, thị xã Ayun Pa
 ● Điện thoại - Fax: (059) 3652989 ● GPXB số 1270/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17-7-2012 ● Chế bản tại Tòa soạn - In tại Công ty In Gia Lai, 102 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku ● Giá 2.000 đồng

XUẤT BẢN 6 KỲ/TUẦN: THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM, THỨ SÁU, CUỐI TUẦN VÀ GIA LAI ĐIỆN TỬ

Thơm ngọt trái vườn

✍ LÊ HÒA

Những ngày này, khắp xung quanh các chợ ở TP. Pleiku, đâu đâu cũng dễ tìm thấy những điểm bán trái cây vườn. Có khi chỉ là chiếc xe gắn máy với hai sọt sầu riêng nặng trĩu hoặc vài mảnh bao nhỏ trải bên lề đường, góc chợ bày bán chom chom, bơ, xoài...

Cách đây chừng một tháng, khu vực trước Khách sạn Thuận Hải (TP. Pleiku), bất kể mưa nắng, lúc nào cũng có vài ba chị ngồi bán sầu riêng vườn. Chị Võ Thị Minh Phượng (thôn 6, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) cho biết: Nhà tôi có chừng 40 gốc sầu riêng trồng xen trong 2 ha cà phê. Hàng chục năm nay, cứ tới mùa là chị lại gom và chở sầu riêng ra đây bán. Chị Phượng kể: “Năm nay sầu riêng được mùa, được giá. Mỗi kg sầu riêng vườn hồi đầu mùa bán được 28-30 ngàn đồng. Trung bình mỗi ngày vườn nhà tôi thu ngọt nghét 1 tạ sầu riêng chín, tính sơ sơ đã có 2 triệu đồng bỏ túi”.

Chị Phượng cùng một nhóm 5 chị em cùng ở Chư Pah thường xuyên bán sầu riêng vườn tại khu vực Trung tâm Thương mại Pleiku đã được hơn một tháng nay. Mỗi ngày, khi trời vừa rạng sáng, mọi người trong nhà lại đổ ra các ngã vườn gom sầu riêng rụng ban đêm chất vào sọt để ra Pleiku bán. “Đường xa, chở nặng nhưng mấy chị em đều gắng lo bởi các anh ra buôn bán không nhanh nhạy bằng. Vất vả lắm nhưng bù lại, số tiền hoa lợi đem về cũng đáng công”-chị Thanh, một người trong nhóm, tâm sự. Bóng chiều đã sắp khuất. Một ngày lặn lộn bán buôn giữa nắng nóng chang chang cộng với cái ngọt ngọt chón bụi đường dễ khiến người ta mệt mỏi nhưng niềm vui từ mùa quả bội thu đã lấn át tất cả.

Hiện nay, trên thị trường, sầu riêng ghép,

sầu riêng Thái Lan được bày bán quanh năm. Tuy nhiên, với nhiều người sành ăn thì lại thích loại sầu riêng vườn hơn. “Tuy hạt to, cùi mỏng hơn sầu riêng ghép, sầu riêng Thái nhưng ngược lại hương vị sầu riêng vườn đậm đà, béo thơm hơn. Yên tâm nhất là không sợ bị ảnh hưởng bởi hóa chất”-chị Hạnh, một người buôn bán bún phở ngay khu Trung tâm Thương mại Pleiku, cho biết.

Kế bên cạnh khu bán sầu riêng là khoảng bán bơ nhỏ của chị Nguyễn Thị Lan (52 tuổi), ở phường Ia Kring, TP. Pleiku. “Không nghề nghiệp thì phải ráng kiếm việc mà làm. Mùa nào mua bán thức ấy. Hết mùa lại tìm về các mảnh vườn mua chuối... Cũng may nhờ có cái “nghề” nhỏ nhỏ này để bán buôn chứ vừa không có vốn, vừa tuổi cao sức yếu biết làm gì?”-chị trái lòng. Mỗi ngày chị kiếm được vài trăm ngàn đồng.

Quanh khu chợ Hoa Lư, đếm sơ sơ cũng có tới gần chục điểm bán trái cây vườn nhà. Gần một tuần nay, ngày nào chị Lê Thị Thảo (tổ 3, xã Chư Á) cũng đem chom chom nhà ra đây bán. “Nhà có mấy gốc chom chom, ăn không hết nên hái ra chợ bán, mỗi ngày cũng được vài trăm ngàn đồng đỡ dần chi tiêu”-chị cho biết.

So với trái cây nhập từ các tỉnh khác về hay trái cây Trung Quốc, trái cây vườn có mẫu mã nhìn “thật” hơn chứ không mờ màng, bóng bẩy đến mức người tiêu dùng nhìn và nghi ngại. Giá cũng mềm hơn nhiều, chỉ bằng 60-70% so với trái cây nhập. Người tiêu dùng ngày càng chuộng trái cây vườn. Hiện nay, không ít những nhà vườn thu được hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ trồng cây ăn trái.



Ảnh: Q.T

Krông Pa

Nuôi kỳ đà mang lại hiệu quả kinh tế cao

✍ QUANG TẤN

Nhằm đa dạng hóa các loại vật nuôi, năm 2012, Trạm Khuyến nông huyện Krông Pa triển khai mô hình nuôi kỳ đà thương phẩm hộ gia đình tại thị trấn Phú Túc. Mô hình được triển khai tại 3 hộ gia đình, với tổng kinh phí gần 292 triệu đồng, trong đó Nhà nước đầu tư 170 triệu đồng, vốn nông dân đối ứng gần 122 triệu đồng. Mỗi hộ được cấp 60 kg kỳ đà giống (tương đương với 33 triệu đồng với tổng số khoảng 80 con giống), hỗ trợ 50% chi phí thức ăn và thú y, cũng như tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ dân. Sau 5 tháng triển khai thực hiện, kỳ đà sinh trưởng và phát triển rất tốt, ít bệnh tật, trọng lượng trung bình mỗi con đạt khoảng 3,5 kg. Với giá bán trung bình khoảng 350 ngàn đồng/kg, tổng doanh thu của mỗi hộ được khoảng 98 triệu đồng, sau khi trừ đi các loại chi phí thì thu được lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng.

Ông Ksor Blak-Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Krông Pa cho biết: Kỳ đà rất dễ nuôi, ít bệnh tật, lớn nhanh. Thức ăn cho kỳ đà được tận dụng từ nhiều nguồn phụ phẩm dư thừa ở địa phương. Trong khi đó, đầu ra tương đối ổn định, thương lái ở các tỉnh như Khánh Hòa, Phú Yên... đến tận nơi để đặt hàng với số lượng lớn.

Bà Phạm Thị Xuyên-tổ dân

phố 6, thị trấn Phú Túc, dẫn chúng tôi tham quan trang trại nuôi kỳ đà rộng hơn 65 m² của gia đình. Bà phấn khởi cho biết: Đây đã là năm thứ hai gia đình tôi triển khai nuôi kỳ đà. Năm 2011, tôi đầu tư làm chuồng trại để nuôi thử nghiệm 30 con kỳ đà, kết quả rất khả quan, xuất chuồng được khoảng 1,3 tạ với giá bán tại thời điểm đó khoảng trên 400 ngàn đồng/kg, sau khi trừ đi các chi phí lợi nhuận mà gia đình thu về được trên 20 triệu đồng.

Phấn khởi với những thành công bước đầu, năm 2012 bà tiếp tục đầu tư mở rộng thêm chuồng trại, thả nuôi hơn 1,6 tạ giống (trong đó 60 kg giống thuộc mô hình) đến thời điểm này gia đình bà đã xuất bán được đợt đầu khoảng 1 tạ kỳ đà thương phẩm với giá bán trung bình khoảng 350 ngàn đồng/kg. Số còn lại khoảng trên 70 con hiện tại vẫn đang sinh trưởng và phát triển tốt, mỗi con đạt trọng lượng khoảng 2,5-3 kg. Mặc dù giá kỳ đà năm nay thấp hơn những năm trước nhưng lợi nhuận thu được vẫn cao hơn nhiều so với đầu tư trồng mì, thuốc lá hay lúa.

Bà Xuyên cho biết thêm: Do giá con giống hiện nay trên thị trường khá đắt đỏ (550 ngàn đồng/kg), vì vậy tôi dự định sẽ đầu tư nuôi thử nghiệm kỳ đà sinh sản, nếu thành công thì hiệu quả sẽ rất cao.

Q.T



Sầu riêng về phố.
Ảnh: L.H

Thiệt hại hơn 7,4 tỷ đồng do mưa đá, lốc xoáy

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số trận mưa đá và lốc xoáy gây thiệt hại trên 7,4 tỷ đồng.

Theo đó, 164 ngôi nhà bị hư hỏng; 1.300 mét đường giao thông nông thôn bị sạt lở; 50 trụ điện bị gãy đổ; 221,07 ha cà phê bị giảm năng suất, 8 ha lúa bị ngập úng... Đáng chú ý là đã có 3 người bị thương vong do sét đánh. Các địa phương chịu thiệt hại nặng do thiên tai gồm: TP. Pleiku và các huyện Kbang, Đak Đoa và Krông Pa...

LÊ HÒA

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Sáng 25-5, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Hội nghị đã biểu quyết và thông qua báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2013-2015.

Trong năm 2012, dù nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai vẫn đứng vững và đạt được những kết quả đáng ghi nhận với tổng doanh thu gần 714 tỷ đồng, lợi nhuận gần 5,3 tỷ đồng. Quyền lợi của cổ đông vẫn được đảm bảo, đời sống cán bộ nhân viên và người lao động vẫn ổn định.

Giữ vững phương châm “Đức Long Gia Lai-đi

là đến”, những năm tiếp theo, Đức Long Gia Lai tiếp tục kiện toàn nhân sự, đầu tư có chiều sâu các ngành nghề kinh doanh truyền thống. Tập đoàn phấn đấu năm 2013 đạt doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng; năm 2014, phấn đấu đạt tổng doanh thu 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80 tỷ đồng; năm 2015, tổng doanh thu phấn đấu đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng.

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua điều lệ hoạt động và bầu bổ sung các ông Phạm Anh Hùng và Nguyễn Trung Kiên vào Hội đồng Quản trị và 2 thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017).

HÀ DUY

KỶ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2013: Khó xử do quy định mới



✍ PHƯƠNG DUYÊN (thực hiện)

Chỉ còn 1 tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2013 sẽ diễn ra (từ ngày 2 đến 4-6). Trao đổi với P.V xung quanh công tác chuẩn bị cho kỳ thi, TS. Nguyễn Văn Chiến-Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, thành viên Ban Chỉ đạo thi, xét tốt nghiệp cấp tỉnh năm học 2012-2013, cho biết:

- Năm nay, toàn tỉnh có 13.374 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tăng 422 thí sinh so với năm trước; trong đó hệ THPT là 12.097, tăng 310 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên là 1.277 thí sinh, tăng 112 thí sinh. Năm nay, Gia Lai có 40 hội đồng thi, trong đó có 11 hội đồng thi có thí sinh thi hệ giáo dục thường xuyên, 8 hội đồng thi chỉ có 1 trường (do điều kiện đặc biệt khó khăn, xa xôi nên tổ chức riêng 1 hội đồng); tổng số phòng thi là 569 phòng.

● Tỷ lệ hơn 98% thí sinh Gia Lai đậu tốt nghiệp THPT 2012 là một con số ấn tượng, song có lẽ cũng đặt ra những thử thách không nhỏ cho kỳ thi năm nay. Vậy đến thời điểm này, công tác tổ chức đã được chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

- Phải nói rằng kỳ thi năm nay áp lực hơn rất nhiều do tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm trước cao, chiếm 98,23%. Tất nhiên tỷ lệ đó không có nghĩa là chạy theo thành tích mà là tăng đều và tăng đúng theo nỗ lực. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở đã tổ chức 2 hội nghị, gọi tắt là hội nghị S1, S2, đồng thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh để họp triển khai công việc. Ban Chỉ đạo của tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố cũng như các sở, ban ngành liên quan phối hợp với Sở Giáo dục-Đào tạo để tổ chức tốt kỳ thi này. Đến nay, về cơ bản công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.

● Sau vụ tiêu cực thi cử ở Đồi Ngô (Bắc Giang) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, năm nay Bộ ra quy định mới, theo đó thí sinh được phép mang vào phòng thi các thiết bị ghi âm, ghi hình (chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin, không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có các thiết bị hỗ trợ khác) nhằm lưu lại bằng chứng về vi phạm quy chế thi. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?

- Là thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi, chúng tôi phải thực hiện chủ trương của Bộ. Tuy nhiên, quan điểm cá nhân thì tôi không ủng hộ. Theo tôi, trong nhà trường học sinh có nhiệm vụ học thật tốt, người thầy có nhiệm vụ dạy thật tốt; trong phòng thi, thí sinh có nhiệm vụ làm bài cho tốt, thầy giáo coi thi thật tốt. Nếu thí sinh mang theo thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi thì sẽ không thể tập trung làm bài, gây ảnh hưởng đến chất lượng bài thi, học sinh bên cạnh cũng bị phân tán.

● Với quy định này, Sở đã tổ chức tập huấn như thế nào cho giám thị coi thi để kiểm tra các thiết bị ghi âm, ghi hình mà thí sinh được phép mang vào phòng thi?

- Chúng tôi là nhà giáo, không phải là những người chuyên về kỹ thuật, trong khi hàng ngày hàng giờ có biết bao nhiêu thiết bị mới ra đời. Do đó, chúng tôi không thể nắm bắt hết được để kiểm tra, phân biệt thiết bị nào chỉ ghi âm, ghi hình, thiết bị nào truyền được thông tin, tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp. Theo tôi năm sau nên bỏ quy định này.

● Có ý kiến cho rằng nên lắp camera tại các phòng thi để giám sát tiêu cực trong thi cử?

- Nếu có điều kiện lắp camera cho các phòng thi thì quá tốt, nhưng hiện nay kinh phí có hạn, chỉ đủ mua sắm các trang-thiết bị tối thiểu phục vụ công tác dạy và học. Số phòng thi cũng không cố định, một số hội đồng phải mượn thêm phòng thi của các địa điểm khác, chẳng lẽ lắp camera rồi hôm sau phải tháo ra? Theo tôi, phải chuẩn bị rất nhiều thì mới có thể lắp được camera cho tất cả các phòng thi. Tốt hơn hết, nếu sau này có đủ điều kiện thì lắp camera cho từng phòng học để phục vụ công tác dạy và học, sau đó dùng luôn cho việc thi cử.

● Xin cảm ơn ông!

P.D

“Liều thuốc” đặc hiệu cho ngành Y tế

✍ THU HUẾ

Để nắm bắt tình hình hoạt động của ngành Y tế, trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, ngày 22-5, Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế. Tại buổi làm việc, những vấn đề nổi cộm lâu nay cùng những khó khăn, vướng mắc của ngành đã được đưa ra trao đổi thẳng thắn, đánh giá nghiêm túc, khách quan và tìm biện pháp tháo gỡ.



Ảnh: N.G

Thẳng thắn nhận khuyết điểm

Báo cáo với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, bác sĩ Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế thừa nhận: Trong thời gian qua, ngành Y tế chưa làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Theo đó, việc thực hiện các danh mục kỹ thuật theo tuyến ở một số bệnh viện chưa được đầy đủ theo yêu cầu; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện còn hạn chế; công tác nghiên cứu khoa học, khám-chữa bệnh bằng y học cổ truyền ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, đa số các bệnh viện chưa có biện pháp nâng cao tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, vẫn còn không ít ý kiến phàn nàn của người bệnh về tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y-bác sĩ... Nhiều cơ sở y tế chưa thực hiện tốt quy chế chẩn đoán, làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị còn nhiều thiếu sót như: nội dung trong hồ sơ bệnh án không ghi đầy đủ theo quy định, việc ghi chép diễn biến còn sơ sài, y lệnh chưa toàn diện, chỉ định chế độ theo dõi, chăm sóc, dinh dưỡng chưa cụ thể, chưa ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, thời gian dùng của thuốc... Công tác y tế dự phòng còn hạn chế do thiếu sự chỉ đạo và giám sát trực tiếp của Sở. Đội ngũ y-bác sĩ thiếu, nhất là bác sĩ có trình độ sau đại học và các chuyên khoa lẻ. Sau vụ việc tiêu cực liên quan đến công tác đấu thầu thuốc, Sở có 9 cán bộ liên quan phải đình chỉ công tác để phục vụ điều tra-đẩy lại là những cán bộ chủ chốt nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngành.

Liên quan đến nội dung này, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Duy Linh khẳng định, công tác đấu thầu thuốc trong thời gian qua còn nhiều thiếu sót. Bác sĩ Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại trong phạm vi đơn vị mình phụ trách khi cho rằng, trong thời gian qua, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y-bác sĩ tại bệnh viện chưa tốt và vẫn để có những sự cố về chuyên môn trong công tác điều trị, nhất là trong lĩnh vực sản khoa.

“Liều thuốc” đặc hiệu cho ngành Y tế

Nhằm khắc phục hạn chế và từng bước nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo ngành Y tế kiến nghị, đề xuất với tỉnh một số vấn đề trọng tâm. Về nguồn nhân lực, có chính sách thu hút bác sĩ về tỉnh công tác, đặc biệt là tuyến xã; nâng định mức và mở rộng

diện cử tuyển (đối tượng thuộc vùng 2, người dân tộc thiểu số ở tất cả các vùng), bổ sung biên chế tại văn phòng Sở. Về cơ sở vật chất, tỉnh cần bố trí kinh phí để xây dựng các bệnh viện sản nhi, tâm thần; đầu tư xây dựng và nâng cấp các trạm y tế hoàn chỉnh để đạt chuẩn theo định hướng của Chính phủ và Bộ Y tế; đầu tư xây dựng trụ sở của Sở Y tế, bố trí nơi làm việc cho Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm và Ban Quản lý dự án chuyên ngành y tế. Về trang-thiết bị, tỉnh nên đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ tại văn phòng Sở, trang bị máy còng hưởng từ, kính hiển vi phẫu thuật cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh để áp dụng kỹ thuật mới trong khám-chữa bệnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng cho rằng: Trước mắt, ngành Y tế cần làm tốt công tác quy hoạch ngành, quy hoạch cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ đến năm 2020. Vấn đề quan trọng là phải nâng cao ý thức, tập trung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời phải xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, gây mất niềm tin trong nhân dân. Từ nay đến năm 2020, Gia Lai còn thiếu 500 bác sĩ, 100 dược sĩ đại học, theo đó, phải tạo nguồn cán bộ kế cận, có đề án về chính sách thu hút cán bộ về công tác trong ngành và kế hoạch tuyển dụng bác sĩ về tỉnh công tác đồng thời khắc phục tình trạng thiếu đội ngũ bác sĩ tuyến xã theo hướng đào tạo đúng đối tượng, đưa vào diện cử tuyển phải đảm bảo sau khi học xong, đội ngũ bác sĩ này phải quay về phục vụ buôn làng. Bên cạnh đó, cần liên kết với Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mở thêm các lớp đào tạo theo yêu cầu, mục tiêu. Trong công tác đấu thầu thuốc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng theo khung quy định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh. Sở Y tế cần rà soát và bổ sung quy hoạch, làm việc với Sở Nội vụ từ đó mới có cơ sở bổ sung biên chế cho những năm sau...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu cho rằng, việc chi bộ Sở Y tế không đạt trong sạch vững mạnh trong suốt mấy năm vừa qua, nguyên nhân chính là do nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, thiếu thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát trong chi bộ chưa tốt. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp ủy, chi bộ cũng như tập thể Ban Giám đốc Sở Y tế phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng lại quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Ban Giám đốc, xây dựng quy chế dân chủ, quy chế làm việc trong toàn ngành. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo phải thực lòng với nhau, gương mẫu, chấp nhận hy sinh vì việc chung, xây dựng nội bộ đảng trong sạch vững mạnh, qua đó góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.



Ảnh: V.C.H

Chuyện ăn ở Trường Sa

VĂN CÔNG HÙNG

Ngay khi tôi đang trên tàu HQ 996 lên đèn trên biển Đông thì nhiều người nhẩn tin hỏi là đi thế ăn... hải sản có sướng không? Nhائم rất to. Trên tàu chỉ ăn toàn đồ đông lạnh mang đi từ nhà. Cá thì chủ yếu là cá diêu hồng và cá lóc. Rau thì quanh đi quẩn lại là bắp cải, cải và su su. Có một vài lần tàu neo ở nơi có cá, một vài người mang cần ra câu, được con nào thì nướng chén tại chỗ, từng nhóm bạn thôi chứ không thể có cho khắp tàu và chủ yếu là cá thu hoặc cá mú.

Còn chiến sĩ và những hộ dân ở đảo thì cũng không phải lúc nào cũng có cá biển ăn. Dân đánh cá chỉ lật vớt vì ngư cụ không đủ, đánh về để ăn còn thừa thì cần cho bộ đội. Còn bộ đội thì không được phép đánh cá.

Thức ăn chủ yếu vẫn là đồ hộp theo khẩu phần được tiếp tế từ đất liền, ngoài ra thì là những thứ chăn nuôi được như bò, heo, gà, vịt và... chó. Chó được chiến sĩ ở các đảo ngoài Trường Sa nuôi rất nhiều và rất khôn. Đảo nhiều chó nhất là Sinh Tồn Đông. Ban ngày, khách lạ vào rất đông cảm thấy chúng sủa một tiếng. Nhưng tối, sau hiệu lệnh báo ngủ của bộ

đội thì chúng tản ra quanh đảo, và đó có động tĩnh nào thoát cặp mắt... của chúng. Ở đảo có một thứ lá có thể thay thế lá mơ để ăn thịt chó là lá tra. Hôm kỷ niệm Ngày thành lập Hải quân Việt Nam trên boong tàu HQ 996, 200 người trên tàu đã được ăn lá này cùng... thịt chó. Tất nhiên là chó mang từ nhà, cấp đông trong tủ lạnh. Và thú thật là, với điều kiện như thế ở trên tàu, mà mấy anh nuôi nấu được món nhựa mịn như thế thì quả là mấy tay này cũng thuộc loại thượng thừa "mộc tơn". Trên tàu rất đông người Bắc, thế mà ai nấy đều trầm trồ thì quả là tôi hoàn toàn không khen vống lên. Cây tra to như cây phong ba, dáng cũng rất rỗng chầu hổ lượn và lá thì hơi giống lá... bàng, dày và cứng, ăn chát, nhưng quả là ăn với thịt chó khá hợp khi mà không có lá mơ. Rau xanh trên đảo rất hiếm nhưng không phải không có. Những chỗ không trồng được rau xanh thì đành chờ đất liền cung cấp. Tôi đã chụp được những bức ảnh những cái cải bắp cuống đen thui, cả những rổ chanh vùi trong cát quả teo lại như táo tàu, thế mà vẫn còn trong diện lưu trữ, để dành chứ chưa được ăn ngay. Thứ mà để

như muống, xà lách, cà chua... mà chủ yếu là bí đao, dưa leo và trái cây. Ngăn đá chứa thịt và cá biển, chúng tôi không phải họ thường xuyên có cá tươi ăn dù xung quanh là bao la biển, là xanh ngắt ngắt biển.

Để trồng được rau xanh trên đảo là cả một kỳ công. Trừ vài đảo có đất còn thì chủ yếu là cát và vụn san hô. Ngoài ra thì còn gió, nắng và hơi mặn của biển. Thế mà lại còn hiếm nước tưới. Vậy nhưng tôi đã chụp được những bức ảnh những chậu rau, thùng rau, rổ rau... trông như kiểu vườn treo Babilon. Nhìn những ngọn rau mơn xanh có thể hiểu được công sức và tâm huyết của người trồng. Thấy có cả các bao tải đựng đất có nhãn hằn hoi, mới biết ở đất liền có bán đất trồng rau và lính ta công ra đảo. Các đảo nổi bây giờ phần lớn là đảo xanh, tức là cây xanh bạt ngàn trên đảo, các con đường cây đã giao tán, các khoảng sân cây phủ bóng rợp. Thì cũng vẫn chỉ là bàng vuông, phong ba, bão táp, phi lao... và giờ có cây tra. Đặc biệt cây mù u khá hợp với đảo, hoa nở đẹp và thơm, rất nhanh cho tán, gốc nhanh lớn như cổ thụ.

Trở lại rau xanh trên đảo, chủ yếu là

trừ nhất trên đảo là bí đao. Có nơi như trạm hải đăng Song Tử Tây thấy hàng mấy chục quả bí quăn lá chuối lẩn lóc ở góc cầu thang lên tháp đèn. Khi vào bếp ăn của đảo Sinh Tồn, tôi thấy chiến sĩ đang thái dưa chuột muối. Hối chế biến món gì, bảo xào chú ạ, xào với thịt hộp. Canh thì dễ nhất. Như ở trên tàu, thấy vài lát tôm và nước, rất nhiều nước, vài lát cà chua, mấy miếng bầu hoặc bắp cải nữa, tất nhiên là bột ngọt bột nêm, thế là đưa cơm. Canh của lính chắc cũng thế.

Vào nhà mấy hộ dân trên đảo, tôi cũng xộc vào tủ lạnh và... chụp ảnh. Giờ mở ảnh ra xem thì thấy trong ấy là thịt, trứng, cá và rau. Cũng không phải rau yếu điệu thực nữ

đền, cải, mồng tơi và rau ngót. Rau ngót là nhiều nhất. Một số nơi trồng được chuối, đu đủ. Nó không chỉ là món ăn chín, mà có thể ăn xanh thay rau. Đu đủ thì xào, canh hoặc làm nộm. Chuối xanh nấu với cá, thịt ba chỉ, mè, thậm chí không có cá, thịt ba chỉ thì xào không với mỡ... cũng là món dễ tiêu cơm. Hôm lên đảo Sinh Tồn, một số anh em báo chí vào một nhà dân và được họ đãi món bánh tráng nhúng quẩy cá tươi, có... rau sống chấm nước mắm ớt kiểu Bình Định. Khi về tàu, ai cũng hít hà coi đó là bữa tiệc ngon nhất mà mình từng hưởng, dù mỗi người chỉ được một cuốn bằng ngón tay cái, vì gia đình này chỉ có hai vợ chồng, còn con đã gửi hết vào đất liền.

Cũng trên đảo Sinh Tồn, tôi chứng kiến và chụp ảnh một chú heo đen da dày lông dựng đứng đang làm ổ đẻ. Đảo này nuôi toàn loại heo ấy, nghe nói là giống thuần chủng từ xưa, con nào con nấy lông

lững và đen kịt. Đây cũng là nguồn thực phẩm chủ yếu "cây nhà lá vườn". Trong khi ở đảo Song Tử Tây thì lại rất nhiều bò, không có cỏ chúng được cho ăn cơm, cám và... thùng các tông. Và điều đặc biệt chỉ gặp ở Trường Sa, ấy là bò ăn thùng các tông. Không có thường xuyên để ăn, lâu lâu có quà đất liền gửi ra, lính ta để dành và thi thoảng cho chúng cải thiện. Bình thường chúng ăn cơm, ăn cám, khi nào có dịp thì được cải thiện các tông, thế mà thấy mấy chú bò ở đảo Song Tử Tây vẫn mập ú.

Trên nhà giàn DK 12 có một giàn rau mồng tơi xanh mướt, ngon mập mập vươn ra từ độ cao 22 mét so với mặt biển. Tôi tìm mãi không thấy dấu vết của hái hay cắt. Thì ra lính ta trồng rau để... ngắm thay hoa là chủ yếu và lâu lâu có khách đất liền ra thì để các thủ trưởng... chụp ảnh. Nhưng lính nhà giàn còn có cá để ăn, vì họ ở một chỗ, thức ăn thừa bỏ xuống cá đến ăn thành thói quen, lúc cần ăn cá nghiên lưỡng khô ra rắc xuống, cá đến, chọn con nào thích thì thả câu. Và vì thế, trong mấy cái gầm trống của nhà giàn, tôi thấy có trồng nghệ, đinh lăng... những thứ hợp với cá, để khỏi ngán, chứ ngày nào cũng cá biển luộc thì cũng như ta rên rĩ cả tháng mì tôm thôi...

Cơm cháy, lương khô, mì tôm... vẫn là những thứ chiến lược trên đảo và các tàu. Và tôi đã ăn một bữa trưa bằng cơm cháy và lương khô trên tàu Biển Đông 08 một cách ngon lành...

V.C.H

Bản lĩnh Bayern Munich

LÊ VĂN NGỌC



Bayern Munich đã đứng dậy đầy mạnh mẽ sau những lần vấp ngã.

Ảnh: K.N.B

Dortmund đã chơi một trận cực hay, chắc chắn vậy. Nhưng ngôi vương chỉ có một, và nó đã dành cho Bayern Munich - kẻ đã chứng tỏ cái chất bản lĩnh ở những phút giây cần đến bản lĩnh.

Hai đại diện nước Đức đã mang đến sân vận động Wembley của nước Anh cùng một nỗi khát vọng vô địch nhưng với hai niềm riêng. Jurgen Klopp và các học trò tràn trẻ sức trẻ muốn vươn lên đỉnh cao châu Âu để khẳng định rằng, không điều gì là không thể, kể cả việc trở thành nhà vô địch từ đồng tro tàn khi CLB này suýt phá sản. Với một Bayern Munich già dờ hơn ở Champions League, thì họ đã dong quá đủ nỗi đau cho thế hệ vàng với những Schweinsteiger, Lahm, Ribery, Robben... Nếu không thắng ở Wembley đêm thứ 7, có lẽ Hùm xám đã sụp đổ khi lại phải khoác lên mình chiếc áo "Vua về nhì" nặng nề, khó cỡi. Và sau hai lần thất bại, Hùm xám đã biết cách tung ra nanh vuốt cuối cùng để hạ sát một chú cừu non như Dortmund - đội bóng lần thứ 2 lọt vào chung kết Champions League.

Dortmund vào trận vẫn như một chiếc máy đã lập trình sẵn. Pressing dồn dập, không cho các mũi nhọn đối phương một không gian đủ để tạo ra nguy

hiểm. Marco Reus và Lewandowski vẫn như thường lệ luôn thường trực những nguy hiểm trong từng cú sút. Ai đó có thể nói Dortmund đã tạo ra bất ngờ. Nhưng không, đó là Dortmund, đội bóng sắc vàng vùng Ruhr, một Dortmund dưới thời Jurgen Klopp vẫn luôn vậy. Điều đó đã khiến Hùm xám trở về mặt đất, họ nhận ra rằng, đây là đội bóng đã hai lần liên tiếp cuôm trên tay họ hai cúp bạc Bundesliga.

Dortmund đã chơi rất tự tin, nhịp nhàng. Nhưng người ta vẫn cảm tưởng ở đội bóng này còn một chút gợn lẩn tẩn nào đó để có một bàn thắng. Và thế họ nhớ Goetze, chàng tiền vệ trẻ ăn mặc bảnh bao đã ấm chỗ trên khán đài Wembley. Những người Dortmund lúc ấy hẳn nuôi tiếc, nếu là Goetze có lẽ sự đã khác. Và với một Bayern Munich đã cầm mòn tay chiếc vé chơi chung kết Champions League thì một điểm khuyết nhỏ nhỏ của đối phương là đủ để họ chiến thắng. Neuer và các đồng đội ở hàng thủ đã "sống sót" sau những đợt sóng màu vàng như một lời nhắn nhủ tới hàng công rằng: Bày giờ là phần của các anh!

Bayern Munich bỗng như một kẻ khổng lồ đang mơ màng mây gió rồi chợt tỉnh bởi những mũi giáo đâm từ phía Dortmund. Hùm xám gằm lên đầy mạnh mẽ. Mandzukic và Robben liên tục thử tài thủ thành Weidenfeller để chứng minh những lời trầm trồ rằng, họ đang là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Weidenfeller có thể xuất sắc, quá xuất sắc nhưng một mình anh là không đủ. Hàng thủ Dortmund sau khoảng thời gian căng mình có vẻ như đã quá tải. Liên tục là những giây phút lơ là để rồi điều gì đến cũng phải đến, cặp đôi Robben-Mandzukic đã kết thúc pha phối hợp sắc sảo bằng một bàn thắng của tiền đạo người Croatia. Nhưng những đồng nghiệp của Subotic, Mats Hummels cũng không hẳn đã hoàn hảo. Dante tung cú đập không đáng có vào Marco Reus để rồi Gundogan bình tĩnh bắn hạ Neuer từ chấm 11 mét.

Từ thời điểm này, bản lĩnh Hùm xám mới vượt lên hơn hẳn so với đối thủ. Dortmund dường như chẳng muốn gồng lên nữa, họ co rúm bên phần sân nhà và đợi kim đồng hồ lê tới phút bù giờ. Jupp Heynckes thì không, ông, hay cả làng túc cầu đều biết, hàng thủ của đội bóng vùng Ruhr chưa bao giờ được đánh giá cao. Và sau một miếng đánh đầy bất ngờ, Ribery và Robben cùng "rủ" nhau có mặt ở trung lộ, Dortmund đã gục ngã. Những cú lách người thanh thoát của tiền vệ người Hà Lan không khác gì điệu múa mang tên thân phận anh. Robben đã vượt qua bóng ma ở những trận chung kết sau màn trình diễn tuyệt hảo ấy. Robben thắng và Bayern Munich đã vô địch, đơn giản vậy.

Hùm xám đã trở thành nhà vua mới của châu Âu, điều đáng ra họ phải làm được ngay tại Allianz Arena năm 2012. Bất giác nhận ra, đó mới là một bài học cuộc sống. Vấp ngã, đớn đau, nhưng đứng dậy đầy bản lĩnh. Và người ta lại giật mình nhìn những cái bóng áo vàng, những giọt nước mắt đã rơi trên gò má Marco Reus. Rồi giật mình, Dortmund ơi, các bạn vẫn còn trẻ, theo cái cách của Bayer Leverkusen ngày trước.

L.V.N

Bất chấp nỗ lực của các cấp chính quyền và ngành chức năng, mục tiêu kiểm chế tai nạn giao thông một cách bền vững ở Gia Lai hiện vẫn chưa thể đạt được. Phải chăng chúng ta đang thiếu những giải pháp căn cơ, hiệu quả để giải quyết tình trạng này hay có giải pháp đúng nhưng triển khai còn chưa hiệu quả?

Kiểm chế tai nạn giao thông Giải pháp nào?

TIẾN DŨNG

HẾT GIẢM LẠI TĂNG

Những năm gần đây, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đặc biệt là mục tiêu kiểm chế tai nạn luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành chức năng hết sức coi trọng, xem như một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Đi kèm với nhận thức ấy, tỉnh triển khai nhiều giải pháp cả về chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước, tuyên truyền, tuần tra kiểm soát... Thế nhưng đến nay, tình hình TTATGT trên địa bàn vẫn liên tục diễn biến phức tạp, biểu hiện ở số người và phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông Đường bộ bị phát hiện và xử lý ngày càng cao. Cùng với đó, tai nạn giao thông (TNGT) qua nhiều năm vẫn chưa được kiểm chế một cách bền vững, hết giảm lại tăng, hết tăng lại giảm.

Sự tăng-giảm thất thường về TNGT ở Gia Lai thể hiện rất rõ trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến nay. Theo đó, sau khi để TNGT xảy ra với mức độ kinh hoàng (341 vụ, làm chết 346 người, bị thương 275 người) trong năm 2007, tỉnh ta đã liên tiếp kéo giảm được TNGT trong các năm 2008 (230 vụ, chết 232 người, bị thương 229 người) và 2009 (219 vụ, chết 237 người, bị thương 222 người). Tuy nhiên, bước sang năm 2010, TNGT đã không tiếp tục giảm mà còn gia tăng trở lại với 220 vụ, làm chết 242 người và bị thương 185 người. Điều này tiếp tục lặp lại với mức độ cao hơn ở năm 2011 khi toàn tỉnh xảy ra 261 vụ TNGT, làm chết 292 người và bị thương 165 người. Qua đó, Gia Lai là một trong 7 tỉnh-thành trên cả nước 2 năm liên tiếp tăng cả số vụ và số người chết do TNGT.

Bước sang Năm An toàn giao thông (2012), với những động thái quyết liệt trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cộng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và các ngành chức năng, TNGT trên địa bàn tỉnh đã được kiểm chế hiệu



Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát sẽ góp phần làm giảm TNGT.

Ảnh: T.D

quả. Theo đó, TNGT toàn tỉnh đã giảm xuống còn 206 vụ, làm chết 230 người, bị thương 164 người. So với năm 2011, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể, giảm 19,53% số vụ, giảm 20,14% số người chết và giảm 2,38% số người bị thương. Kết quả này đưa Gia Lai trở thành một trong 28 địa phương giảm số vụ và số người chết do TNGT nhiều nhất cả nước trong năm 2012.

Kết quả trên những tưởng sẽ là tiền đề thuận lợi để Gia Lai tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm 5%-10% số vụ và số người chết trong năm 2013 theo Nghị quyết của Chính phủ. Tuy nhiên, một lần nữa, sự thiếu bền vững trong việc kiểm chế TNGT lại bộc lộ. Bằng chứng là chỉ trong 5 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh đã xảy ra 223 vụ TNGT và va chạm giao thông, làm chết 119 người, bị thương 247 người. So với cùng kỳ năm

2012, TNGT và va chạm giao thông tăng cả 3 tiêu chí: tăng 42 vụ, tăng 9 người chết và tăng 50 người bị thương.

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ KIỂM CHẾ TNGT?

Để trả lời được câu hỏi này có lẽ không cách nào tốt hơn là nhìn lại chính công tác đảm bảo TTATGT ở tỉnh ta thời gian qua. Ở góc độ này, có thể thấy, ngoại trừ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo được triển khai khá tốt thì những mặt công tác khác như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm... vẫn đang còn rất nhiều hạn chế, yếu kém.

Được đánh giá là công tác quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến nhận thức, hành vi của người dân khi tham gia giao thông, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông lâu nay vẫn luôn được Tỉnh

ủy, UBND tỉnh chỉ đạo phải tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm. Thế nhưng trong thực tế hiện nay, công tác tuyên truyền vẫn còn mang nặng tính hình thức, thời vụ và chưa sát với đối tượng. Đơn cử như việc hầu hết số người vi phạm giao thông bị phát hiện và xử lý rơi vào độ tuổi thanh thiếu niên nhưng hiện nay, theo phản ánh của nhiều địa phương thì việc tập hợp đối tượng này để tuyên truyền là... cực khó. Hay như việc tuyên truyền cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số-chiếm khoảng phân nửa dân số của tỉnh-thì cán bộ tuyên truyền vẫn còn chưa có hình thức diễn giải phù hợp với trình độ nhận thức của người dân... Vì vậy, dù trong báo cáo hàng năm của các cấp, các ban ngành, đoàn thể, số liệu các buổi tuyên truyền và số người tham dự khá cao nhưng không khó để nhận ra chất lượng tuyên truyền vẫn còn hạn chế. Bằng chứng là tỷ lệ thanh-thiếu niên, người dân tộc thiểu số vi phạm Luật Giao thông Đường bộ và liên quan đến các vụ TNGT vẫn còn rất cao.

Một nguyên nhân quan trọng khác làm cho tình hình TTATGT diễn biến phức tạp và TNGT chưa được kiểm chế bền vững là sự lỏng lẻo trong công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Hiện nay, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội thị, đường tỉnh hầu như vắng bóng các lực lượng chức năng. Hệ quả là số vụ TNGT trên các tuyến đường này ngày càng có dấu hiệu gia tăng (chiếm trên 60% số vụ TNGT toàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2013). Bên cạnh đó, tình trạng xe dù, bến cóc, xe quá khổ, quá tải trên nhiều tuyến đường, nhiều địa bàn vẫn còn diễn ra; tình trạng một số thanh-thiếu niên lạng lách, đánh võng, rú ga, net pô, vượt đèn đỏ... nhiều năm vẫn tái diễn; tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia còn khá phổ biến nhưng đang bị buông lỏng trong xử lý.

Từ những phân tích đó, có thể thấy rằng, chúng ta hoàn toàn có khả năng làm giảm sự phức tạp về TTATGT, kiểm chế được TNGT trên địa bàn bằng chính những giải pháp vẫn được coi là cũ nói trên. Vấn đề là chúng ta cần phải thực sự có quyết tâm đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuần tra kiểm soát và cả quản lý nhà nước về giao thông vận tải...

T.D

Công an thị xã Ayun Pa khởi tố vụ án đánh bạc

Sáng 24-5, đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra trên địa bàn xã Ia Sao.

Lúc 22 giờ ngày 21-5, Công an thị xã Ayun Pa bắt quả tang vụ đánh bạc với hình thức xì tố tại nhà kho của bà Lê Thị Bát, ở thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao. Lực lượng Công an bắt giữ tại chiếu bạc 4 đối tượng đang sát phạt nhau ăn tiền gồm: Nguyễn Đức Thuận (SN 1974), Lê Đình Trung (SN 1982) cùng trú ở thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao; Trần Văn Khanh (SN 1977) trú tổ 8, phường Sông Bờ và Phạm Văn Thanh (SN 1980) trú ở phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 9.600.000 đồng, 1 chén sứ, 3 bộ bài tú lơ khơ và thu giữ trong người các đối tượng 3.400.000 đồng.

Các đối tượng khai nhận đã rủ nhau tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà bà Bát là mẹ đẻ của Thuận từ 21 giờ cùng ngày. Công an thị xã Ayun Pa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN ĐỨC

LÂM ĐỒNG: Phá sòng bạc có cán bộ xã tham gia

Ngày 25-5, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã gia hạn lệnh tạm giữ đối với Trần Công Tài (41 tuổi, cán bộ Tư pháp xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) về hành vi đánh bạc. Ngoài Tài, 2 con bạc khác là Phương và Nam (trú tại thị trấn Lộc Thắng) cũng bị tạm giữ.

Trước đó, tối 21-5, 3 đối tượng trên bị bắt về tội tổ chức đánh bạc tại chòi canh cà phê của ông Phạm Đình Duy (thôn 3, xã Lộc Phú). Khi lực lượng phát hiện, nhiều con bạc đã tẩu thoát. Ban đầu, cả 3 đối tượng bị bắt khai nhận, có khoảng 20 người tham gia đánh bạc tối hôm đó. Đặc biệt, chiếu bạc tối đó do ông Nguyễn Văn Ninh (36 tuổi) hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Phú, đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm, cầm cái. Tham gia đánh bạc còn có Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn

Văn Trung đều là em ruột của ông Ninh và Nguyễn Văn Minh (bố của ông Ninh) là người trực tiếp cho các con bạc vay tiền và nhận cầm cố tài sản. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ 6,6 triệu đồng tiền mặt, cùng 9 chiếc xe máy và một bộ xóc đĩa.

Nhiều người dân ở gần địa điểm đánh bạc này cho biết: Ở bạc đã hình thành từ nhiều năm nay. Các con bạc thường xuyên đi ô tô vào tụ tập chơi xóc đĩa ăn thua với số tiền lớn, họ không chỉ ở địa phương mà còn từ nhiều nơi khác đến. Ở bạc được tổ chức rất quy mô, có người canh gác, nên khi lực lượng chức năng kiểm tra thì khó phát hiện.

Ông Nguyễn Văn Châu-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Phú, cho biết vụ việc đang chờ kết quả điều tra của Công an để có hướng xử lý cán bộ vi phạm.

PHẠM NGỌC (theo Lamdong Online)



Giờ binh thao

✎ PHƯƠNG DUNG

“Giờ binh thao hay còn gọi là giờ thứ 8 được bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ mỗi ngày. Đây là khoảng thời gian để các chiến sĩ rèn luyện sức khỏe thông qua các hoạt động: văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, nghe chương trình phát thanh, tặng gia sản xuất...”-Thiếu tá La Lan Khôi, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết.

Đã là cuối buổi chiều nhưng trên sân huấn luyện võ thuật, cái nắng vẫn còn “xâm lấn” từng vị trí đứng của các chiến sĩ. Dù vậy, họ vẫn rất ngay ngắn theo từng vị trí của trung đội mình và sẵn sàng cho bài huấn luyện ngoại khóa, huấn luyện bổ sung với 8 thế tấn trong 16 động tác võ thuật. Sau mỗi tiếng hô vang của trung đội trưởng, từng động tác được các chiến sĩ hoàn thành một cách thuần thục, dứt khoát và rất đều đặn, đẹp mắt. Rồi khỏi vị trí, lau vội những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, binh nhì Nguyễn Đức Thịnh (Tiểu đội 1, Trung đội 10, Đại đội 4), chia sẻ: Bữa nay quen động tác rồi chứ những ngày đầu mới tham gia tập luyện, tụi em cứ ngã lăn ra đất, đứn thì trầy chân, đứn xước hết cả cánh tay... Ba tháng huấn luyện tuy vất vả nhưng em thấy môi trường này đã giúp em và nhiều bạn khác rèn sức khỏe và thể lực thật tốt. Hơn nữa, môi trường quân đội còn giúp tụi em học được tinh thần đoàn kết, sống và làm việc vì tập thể... em nghĩ những điều đã học hỏi được sẽ giúp ích cho em rất nhiều sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, trở

Huấn luyện võ thuật. Ảnh: P.D

về địa phương. Riêng với chiến sĩ Đinh Văn Liễu thì 8 thế tấn trong 16 động tác này không mấy khó khăn, vì trước khi nhập ngũ, Liễu đã có khoảng thời gian 4 năm theo học võ Vovinam.

Nếu trên sân huấn luyện võ thuật, các chiến sĩ căng thẳng, tập trung cho từng thế tấn thì ngoài sân bóng chuyền lại rộn ràng tiếng nói cười. Có lẽ, trước khi đi nghĩa vụ quân sự, ở nhà nhiều chiến sĩ cũng tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, nên trong đơn vị ai cũng hào hứng và mong chờ đến giờ thứ 8. Và dường như bao nhiêu căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày huấn luyện mệt mỏi ngoài thao trường đã được các chiến sĩ “gửi” hết vào giờ binh thao với tiếng cười nói, hò hét rộn ràng. Binh nhì Đinh Văn Blêch, tâm sự: Trước khi nhập ngũ, em cứ nghĩ là chiều đến mình sẽ không được tham gia chơi các môn thể thao, vậy thì buồn lắm! Vì ở nhà, chiều nào em cũng đá bóng, đánh bóng chuyền và thỉnh thoảng còn tham gia chạy việt dã trong các đại hội thể dục thể thao của thị trấn, huyện. Vào đây em mới biết tham gia chơi thể thao cũng là một chế độ trong ngày. Song không phải thích chơi lúc nào cũng được mà phải theo quy định, chế độ của đơn vị. Thông thường, một tuần em được tham gia chơi thể thao khoảng 3 đến 4 lần, còn những ngày khác thì nhường sân lại cho các chiến sĩ khác, còn mình lại tham gia tặng gia sản xuất, nghe đài, đọc sách báo...

Rời sân bóng chuyền, chúng tôi ghé thăm vườn tặng gia sản xuất, nơi đây các chiến sĩ của Trung đội 10 đang tập trung làm cỏ, tưới nước cho các luống rau muống, rau mồng tơi... Chiến sĩ Đinh Văn Liễu bộc bạch: Lần đầu tiên ba mẹ lặn lội từ xã Đak Pling lên thăm, thấy em và các bạn chăm sóc vườn rau, chơi các môn thể thao thì rất bất ngờ. Em dẫn ba mẹ đi tham quan đơn vị, giải thích từng thắc mắc thì ba mẹ khen là em siêng năng hơn ở nhà, nhìn gầy hơn nhưng rắn rỏi...

P.D

Cưỡng chế tháo dỡ căng tin trong trường học

Sáng 24-5, trước sự chứng kiến của chính quyền phường Đoàn Kết và đại diện Phòng Giáo dục-Đào tạo thị xã Ayun Pa, Trường THCS Nguyễn Huệ (thị xã Ayun Pa) đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ căng tin trong khuôn viên trường.

Đây là căng tin phục vụ cho giáo viên và học sinh do cô giáo Phan Thị Hồng (giáo viên của trường này mới được điều chuyển sang trường khác) tổ chức phục vụ kể từ năm 2005. Theo hợp đồng thì đến hết ngày 31-5-2015 mới hết hạn nhưng thời gian qua, cô Hồng đã vi phạm hợp đồng, không đóng đủ số tiền thuê mặt bằng làm căng tin cho nhà trường. Đồng thời, cô Hồng đã tự ý xây dựng một căn nhà cấp 4 bằng tường gạch, mái tôn trong khuôn viên trường để làm căng tin. Trong quá trình hoạt động, căng tin đã gây ảnh hưởng không tốt đến việc dạy học của nhà trường. Vì thế chính quyền thị xã và Phòng Giáo dục-Đào tạo đã nhiều lần yêu cầu nhà trường phải chấm dứt hoạt động của căng tin này.

Ngày 28-11-2011, Công đoàn Trường THCS Nguyễn Huệ đã mời cô Hồng dự họp và thống nhất lập biên bản thanh lý hợp đồng trúng thầu căng tin trước thời hạn. Nhà trường yêu cầu cô Hồng “kể từ ngày 5-12-2011 phải chấm dứt việc buôn bán tại căng tin trong nhà trường và đến hết ngày 15-12-2011 phải di chuyển căng tin, trả lại mặt bằng cho nhà trường”. Tuy nhiên, phía cô giáo Hồng không chấp hành mà vẫn tiếp tục duy trì việc buôn bán tại căng tin nhà trường nhưng không thanh toán các khoản chi phí thuê căng tin theo hợp đồng đã ký kết.

Tin, ảnh:
ĐỨC PHƯƠNG



Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Giải trình nội dung phản ánh của Báo Gia Lai

L.T.S: Báo Gia Lai điện tử ngày 6-5-2013 đăng bài “Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Gia Lai: Nhiều điều chưa hợp lý”. Mời đây, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Gia Lai có Công văn số 29/QBV&PTR-KHTH giải trình một số nội dung báo nêu. Báo Gia Lai trích đăng công văn nói trên.

Cuối năm 2012, UBND tỉnh có Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 20-12-2012 về “Phê duyệt kế hoạch chi tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu năm 2012 cho các chủ rừng để thực hiện trong năm 2013” và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tạm ứng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 28 chủ rừng với số tiền 47,3 tỷ đồng.

1. Căn cứ để thực hiện việc tạm ứng tiền chi trả là: Diện tích rừng trong lưu vực cung ứng của chủ rừng được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 139/QĐ-UBND và Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 13-11-2012 về việc ban hành quy định tạm thời áp dụng hệ số K=1 để thực hiện tạm thời trong giai đoạn đầu mới triển khai chính sách, chế độ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Như vậy, số tiền chi trả tạm ứng cho mỗi chủ rừng nhiều hay ít phụ thuộc vào diện tích rừng cung ứng và mức chi trả tạm xác định bình quân cho 1 ha rừng cung ứng trên phạm vi lưu vực toàn tỉnh.

Trong thực tế trên địa bàn tỉnh có tình hình: chủ rừng không có diện tích rừng nằm trong lưu vực thì không được chi trả; chủ rừng có một phần diện tích rừng trong lưu vực (ít hơn diện tích rừng đang quản lý) thì chỉ được chi trả đối với phần diện tích rừng trong lưu vực; một số chủ rừng có diện tích rừng trong lưu vực liên tỉnh, nhưng chưa được Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố và chưa thu tiền thì cũng chưa được tạm ứng (như lưu vực sông Côn thuộc địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định). Do đó việc phản ánh của các chủ rừng có thể chưa hiểu rõ tình hình này.

2. Ý kiến cho rằng “Thực tế có một số công ty lâm nghiệp diện tích rừng chỉ còn trên bản đồ vẫn được chi trả” là phản ánh chưa sát với thực tế, bởi lẽ nếu xảy ra tình trạng này thì các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan pháp luật đã tiến hành xử lý và đương nhiên các công ty lâm nghiệp này không thể tồn tại vì không còn rừng để thực hiện công tác quản lý và bảo vệ.

3. Các ý kiến còn lại xoay quanh vấn đề quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng để xảy ra những tổn thất về rừng như cháy rừng, phá rừng..., nhưng vẫn được nhận tiền chi trả tạm ứng đối với diện tích rừng bị tổn thất. Theo nguyên tắc quản lý và sử dụng quy định tại Thông tư liên bộ số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16-11-2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính: Các chủ rừng có diện tích rừng cung ứng được tạm ứng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng từ Quỹ bảo vệ rừng cấp tỉnh theo kế hoạch chi trả được phê duyệt của UBND tỉnh hàng năm. Trong năm, căn cứ kế hoạch chi trả được duyệt, chủ rừng tiến hành thực hiện nhiệm vụ chi cho công tác quản lý bảo vệ rừng, đến thời gian chậm nhất vào ngày 30-4 năm sau thì quyết toán với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trên cơ sở diện tích rừng cung ứng được nghiệm thu và xác nhận của cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ nghiệm thu rừng. Trong trường hợp rừng bị tổn thất do phá rừng, cháy rừng... khi xảy ra đã có các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, kết luận xử lý. Những căn cứ về kết quả nghiệm thu rừng và kết luận xử lý của cơ quan quản lý nhà nước là cơ sở để thực hiện việc thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các chủ rừng đã được tạm ứng tiền chi trả theo kế hoạch chi trả được duyệt (phần diện tích bị thiệt hại đã xác định sẽ không được thanh toán chi trả).

Theo nguyên tắc và quy trình quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng nêu trên, số tiền chi trả tạm ứng cho các chủ rừng đến nay vẫn còn trong quá trình triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng chưa được nghiệm thu diện tích rừng để làm căn cứ thanh toán. Công việc này sẽ được cơ quan nhà nước được giao nghiệm thu thực hiện vào quý I-2014.



● **Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải** chỉ đạo Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương có báo cáo đầy đủ về sự cố gây ra lưới điện diện rộng ở miền Nam trong ngày 22-5 gửi Chính phủ. Báo cáo phải nêu rõ các cơ quan chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố trong hệ thống điện quốc gia, quá trình khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện trở lại. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu EVN đưa ra các giải pháp khắc phục để không xảy ra tình trạng sự cố tương tự.

● Ngày 26-5, tại thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1A, đoạn từ km1374+525 đến km 1392 và từ km1405 đến km 1425, theo hình thức hợp đồng BOT. Trên toàn tuyến thi công có 18 cây cầu, với tổng chiều dài các cây cầu gần 600 mét. Sau khi hoàn thiện, lòng đường rộng 20,5 mét, có 4 làn xe, với tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Dự án có tổng kinh phí hơn 2.600 tỷ đồng, được hoàn thiện sau 30 tháng thi công.

● Bộ Giáo dục-Đào tạo vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020". Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tổ chức điều tra đến tận hộ gia đình để thống kê chính xác số người mù chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60, phân nhóm theo địa bàn, dân tộc, giới tính,... để phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các đoàn thể, tổ chức, cá nhân tham gia vận động các đoàn viên, hội viên chưa biết chữ ra lớp học xóa mù chữ; tham gia tổ chức lớp học và trực tiếp dạy xóa mù chữ.

HÀ SỰ (tổng hợp)

Bayern Munich vô địch Champions League



Niềm hạnh phúc vô bờ bến của các cầu thủ Bayern Munich.

Pha lập công ở phút 89 của Robben đã giúp Bayern Munich giành chiến thắng 2-1 trước Borussia Dortmund và trở thành nhà vô địch của Champions League 2013.

Như vậy, sau 2 lần liên tiếp thất bại ở trận chung kết, lần thứ 3 này các cầu thủ Bayern Munich đã có được niềm vui chiến thắng và trái ngược với điều đó là nỗi buồn của Dortmund. Với những gì hai đội đã thể hiện trong trận chung kết, đội bóng nào lên ngôi cũng đều xứng đáng. Nhưng lần này, vị thần may mắn đã không ngoảnh mặt với "Hùm xám" và vinh quang đã được đem về xứ Bavaria.

(theo Dantri)

Hoàn thành cuộc đua marathon Boston bị dang dở

Ngày 25-5, hàng ngàn người tham gia chạy marathon, và những cổ động viên, đã đổ ra các đường phố ở thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ, để hoàn thành nốt chặng đua bị dang dở ngày 15-4 do vụ đánh bom kép nhằm vào giải đua marathon thường niên này. Đây cũng là hoạt động nhằm tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố trên.

Cuộc chạy đua do các nhóm vận động viên và doanh nghiệp tổ chức, được đặt tên là "OneRun" với khẩu hiệu: "Chúng tôi sẽ đi tới đích," thu hút khoảng 3.000 người tham gia.

(theo SGGP)



Thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ đánh bom ở Boston ngày 15-4. (Nguồn: Reuters)

Pakistan: Nổ xe buýt, 16 học sinh thiệt mạng

Một chiếc xe buýt mini trên đường chở học sinh đến trường đã phát nổ vào sáng 25-5 tại TP. Gujrat, phía Đông Pakistan làm 16 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng, 8 em khác bị thương, 5 trong số này rất nguy kịch. Các học sinh tuổi từ 5 đến 15. Khi xảy ra tai nạn, chiếc xe chỉ còn cách trường vài km.

Gujrat cách thủ đô Islamabad 200 km về hướng Đông Nam. Theo điều tra ban đầu, do chạm mạch điện,

bồn chứa xăng của chiếc xe phát nổ. Trước đó, có thông tin từ cảnh sát cho rằng nguyên nhân tai nạn là do nổ khí nén vì chiếc xe này sử dụng xăng và khí nén. Trong quá trình tài xế chuyển từ sử dụng gas sang xăng đã xảy ra tai nạn. Tài xế sống sót nhưng đã trốn khỏi hiện trường. Hàng triệu chiếc xe tại Pakistan đang sử dụng khí nén, loại nhiên liệu rẻ hơn so với xăng và diesel.

(theo SGGP)

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO

THÔNG TIN - QUẢNG CÁO



CÔNG TY TNHH ĐẦU GIÁ TÀI SẢN ĐÔNG DƯƠNG CHI NHÁNH GIA LAI

Thông báo bán đấu giá tài sản

Tài sản bán đấu giá:

1. Quyền sử dụng đất có diện tích 432,3 m² (trong đó: 90 m² đất ở và 342,3 m² đất trồng cây lâu năm) và tài sản gắn liền trên đất (gồm 1 căn nhà cấp 4B có diện tích 186,12 m² và các công trình phụ) thuộc thửa đất số 208, tờ bản đồ số 16 tọa lạc tại tổ dân phố 02, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

- Nguồn gốc: Tài sản kê biên thi hành án của bà **Vũ Thị Liễu và ông Nguyễn Văn Quý**.

- Giá khởi điểm: **916.903.419 đồng** (đặt trước: **137.000.000 đồng**).

- Phí tham gia đấu giá tài sản là: **500.000 đồng**.

- Hình thức đấu giá: Trả giá công khai bằng lời nói.

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp khoản tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: **Kể từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 1-7-2013.**

- Thời gian dự kiến bán đấu giá: **14 giờ ngày 3-7-2013.**

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ:

Công ty TNHH Đầu giá tài sản Đông Dương-Chi nhánh Gia Lai.

Trụ sở: **Số 65 Yên Đổ, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.**

Điện thoại: **(059) 3601668-Fax: (059) 3748748-DD: 0943076000.**

Website: **www.daugiataisandongduong.com**

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Gia Lai

THÔNG BÁO BÁN TÀI SẢN

1. Đất tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thăng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai

* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 301931 do UBND TP. Pleiku-Gia Lai cấp ngày 5-5-2009.

- Địa điểm: **Nguyễn Chí Thanh, phường Thăng Lợi, TP. Pleiku-Gia Lai** (đoạn từ **Mai Xuân Dung** đi vào **Nguyễn Chí Thanh** khoảng chừng **800 mét**).

- Diện tích: **700 m²** (Bảy trăm mét vuông).

- Mục đích sử dụng: **Đất ở lâu dài (100 m²), đất nông nghiệp lâu năm (600 m²).**

- Giá bán khởi điểm: **1.400.000.000 đồng** (Một tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

- Ghi chú: **Vị trí lô đất phù hợp cho nhà ở sinh hoạt và làm ga ra ô tô, kho hàng, văn phòng công ty ...**

2. Đất và nhà tại 124B, Cao Bá Quát, TP. Pleiku, Gia Lai

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở 60301010976 do UBND thành phố Pleiku cấp ngày 30-9-2004.

- Địa chỉ: **124B, Cao Bá Quát, Pleiku, Gia Lai**

- Diện tích: **180 m²** (dài 18 mét, rộng 10 mét), đất ở lâu dài.

- Nhà ở gắn liền với đất: **Nhà cấp 4.**

- Diện tích xây dựng: **134,5 m².**

- Giá bán: **2.500.000.000 đồng** (Hai tỷ năm trăm triệu đồng).

- Ghi chú: **Vị trí lô đất phù hợp cho nhà ở sinh hoạt, văn phòng, công ty ...**

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu mua xin liên hệ **BIDV Gia Lai-Phòng Giao dịch Bắc Gia Lai.**

Địa chỉ: **80 Trường Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai.** Điện thoại: **(059) 3825206-(059) 3865333-0905891189** (gặp Hạnh).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Công ty cổ phần Điện Gia Lai cần tuyển 1 chuyên viên hành chính phụ trách về các thủ tục đất đai, tài sản của Công ty (hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các vị trí đất của Công ty, các thủ tục về thuê đất, nộp thuế đất hàng năm...). Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Luật, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế...

Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập trên Website: **www.geccom.vn** hoặc Phòng Hành chính-Nhân sự-Công ty cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, TP. Pleiku. Điện thoại: **(059) 3823604** (nhánh 101, 122).



CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH GIA LAI

Đơn vị tặng 68 tờ báo Gia Lai cho chi Hội Phụ nữ các xã khó khăn trong tỉnh



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU MANG YANG

Đơn vị tài trợ 128 tờ báo Gia Lai/kỳ cho 120 chi hội Cựu chiến binh và 8 chi hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Đak Đoa



TAXI MAI LINH GIA LAI

TEL: **(059) 38383838, 6262626, 3717979**

Công ty TNHH một thành viên Taxi Mai Linh Gia Lai, đơn vị tặng mỗi ngày 40 tờ báo Gia Lai phục vụ hành khách trên các chuyến bay từ TP. Pleiku đến TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại.



Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hùng Nhân Gia Lai

đơn vị tặng mỗi ngày 20 tờ báo Gia Lai phục vụ hành khách trên các chuyến bay từ TP. Pleiku đến TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại.